

โครงการตามยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ชื่อโครงการ แผนประชาสัมพันธ์

<p>เป้าหมายกระทรวงการคลังที่ 4 ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 4 ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3.1.3 ยุทธศาสตร์สำนัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม/ภาค ที่ -</p>	<p>ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง บริหารองค์กรแบบพลวัตตามระบบราชการ 4.0 ประชาสัมพันธ์เชิงรุก</p>	<p><b>ผู้จัดทำ</b> (ผู้ปฏิบัติงาน)</p>	<p>ชื่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์</p>	<p>นางศศิกันต์ ขำปลื้มจิตร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 782011</p>
<p>วัตถุประสงค์</p> <p>ตัวชี้วัดหลัก (Outcome) ผลที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>งบประมาณที่ใช้ตามแผนงาน</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก</p>	<p>1. เพื่อให้ประชาชนทราบถึงบทบาท ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ของกรมสรรพสามิต 2. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและวิธีการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายของกรมสรรพสามิต 3. เพื่อให้หน่วยงานมีช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจและกิจกรรมของหน่วยงาน 4. เพื่อสร้างความใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานกับผู้ประกอบการ ตลอดจนประชาชนที่มีหน้าที่เสียภาษีและมีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>ร้อยละการรับรู้ข่าวสาร, ร้อยละความพึงพอใจ</p> <p>1. ผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน มีความรู้ความเข้าใจในบทบาท ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ของกรมสรรพสามิต 2. ผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน มีทัศนคติที่ดี เกิดการยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานในโอกาสต่อไป</p> <p><input type="checkbox"/> เงินงบประมาณ <input checked="" type="checkbox"/> เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น เงิน 12,000.- บาท</p> <p>1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่</p>	<p><b>ผู้รับผิดชอบหลัก</b> (หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย)</p>	<p>ชื่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์</p>	<p>นางจันทร์ศิริ แพรกสงฆ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 782011</p>
		<p><b>ผู้อนุมัติ</b> (ผอ.สำนัก)</p>	<p>ชื่อ ตำแหน่ง โทรศัพท์</p>	<p>นายอนุวัฒน์ ลิ้มสกุล สรรพสามิตพื้นที่กระบี่ 782001</p>

กิจกรรมหลัก	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			รวมทั้งสิ้น
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
<p>1.การออกหน่วยอำเภอ/จังหวัดเคลื่อนที่</p>	<p><b>Process</b> - ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน</p> <p><b>Output</b> -จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ -จำนวนครั้งที่ออกประชาสัมพันธ์</p> <p><b>Outcome</b> -ร้อยละของการรับรู้ข่าวสาร -ร้อยละความพึงพอใจ</p>	<p>ร้อยละ ฉบับ ครั้ง ร้อยละ ร้อยละ</p>						<p>100</p>		<p>100</p>			<p>100</p>	<p>100</p>	
<p>2.การจัดรายการวิทยุ รายการสรรพสามิตFM 98.5 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่</p>	<p><b>Process</b> - ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน</p> <p><b>Output</b> -จำนวนครั้งที่จัดรายการวิทยุ</p> <p><b>Outcome</b> -ร้อยละความพึงพอใจ</p>	<p>ร้อยละ ครั้ง ร้อยละ</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>100</p>							<p>85</p>	<p>100</p>	